

Cảm nghĩ của em sau khi đọc cuốn Totto-Chan bên cửa sổ

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng các bạn học sinh thân mến!

Em tên là Nguyễn Minh Ngọc, học sinh lớp 7A7 trường THCS Lê Quý Đôn, Long Biên, Hà Nội. Em rất vui khi được chia sẻ cảm nghĩ của bản thân sau khi đọc một cuốn sách trong dịp nghỉ hè năm 2024.

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng các bạn học sinh thân mến!

Cuốn “Totto-Chan bên cửa sổ” là tác phẩm của nhà văn thiếu nhi Kuroyanagi Tetsuko (Người Nhật Bản). Ấn tượng đầu tiên khi em nhìn cuốn sách này là có một vẻ bề ngoài rất đẹp, bìa sách có một màu hồng cam tựa như bình minh in hình của cô bé Totto-Chan.



Em cảm thấy cuốn sách này rất hay và hợp cho trẻ nhỏ. Vì cuốn sách này có thể đem đến cho chúng ta tiếng cười, sự ngây thơ, trong trẻo từ tính cách của Totto-Chan nhân vật chính của câu chuyện. Trong cuốn sách này cũng có nhiều chi tiết vô cùng hấp dẫn và thú vị như là Totto-Chan mới vào lớp 1 được có vài ngày mà đã bị đuổi học, hay làm ồn trong lớp học khiến cô giáo buộc phải mời phụ huynh đến,... Cũng có những điểm đặc biệt phải kể đến đó chính là ngôi trường của Totto-Chan- trường Tomoe. Các bạn học sinh thì được học ở trong các toa tàu cũ, ngôi trường này có cả những học sinh bị khuyết tật, và đặc biệt hơn là chỉ có 50 học sinh. Các bạn học sinh có thể học môn nào trước cũng được. Đã thế, sau khi học xong thì còn được đi dạo, nên em cảm thấy ngôi trường vô cùng thú vị và sáng tạo.

Có lẽ đây là một trong những cuốn sách hay và đáng để đọc, nó đẹp từ thiết kế của sách cũng như là ngôn từ được nhà văn sử dụng. Mỗi trang sách là một bức tranh thu nhỏ của cuộc sống, một bài học hết sức giản dị nhưng đủ để tất cả chúng ta phải rung động. Một cuốn sách mà khi đọc, trẻ em có thể đắm chìm vào thế giới

tươi đẹp của các em, còn người lớn sẽ không khỏi những hoài niệm và tiếc nuối thì cuốn “Totto-Chan bên cửa sổ” sẽ là một cuốn sách thích hợp nhất để đọc.

Điều vô cùng đặc biệt là Totto-Chan bên cửa sổ được chuyển thể thành phim và vừa được công chiếu ngày 31 tháng 5 năm 2024.

Chắc hẳn cuốn “Totto-Chan bên cửa sổ” và bộ phim sẽ được đông đảo độc giả, khán giả đón nhận.

Em xin chân thành cảm ơn!